



ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่๑)

อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ตามที่เทศบาลตำบลพุทไธสง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เทศบาลตำบลพุทไธสง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่๑) เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้าย ประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phutthaisongmncp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓


Phu

(นายพูนผล ทองธรรมชาติ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง



แผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลพุทไธสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ของ
เทศบาลตำบลพุทไธสง
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

www.phutthaisongmncp.go.th

คำนำ

เทศบาลตำบลพุทไธสง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจาก เทศบาลตำบลพุทไธสง ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ และ กองช่างเทศบาลตำบลพุทไธสง ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ และ กองสวัสดิการสังคม ได้รับอนุมัติให้ออกรายการไปตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ จึงต้องจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) โดยได้บรรจุห้วงเวลาในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดห้วงระยะเวลาอันสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้ไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลประจำปีนั้นๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะยึดแนวทางตามปฏิทินแผนการดำเนินงานเป็นหลัก ในการบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามปฏิทินที่กำหนดไว้

เทศบาลตำบลพุทไธสง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๓
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด ๐๑)	๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด ๐๒)	
บัญชีประเภทครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด๐๒/๑)	๑๐

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ส่วนที่ ๑ บทนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ภายใต้ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลพุทไธสง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงเพิ่มเติมในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพุทไธสง ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลพุทไธสงให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อให้ทราบรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพุทไธสง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม
๓. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ
๔. เพื่อให้การติดตามประเมินผลงานและโครงการมีความชัดเจนสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

"การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น"

กรณีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ
๓. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี และปฏิบัติได้อย่างสะดวก และเป็นระบบมากขึ้น
๔. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนราชการในเทศบาลตำบลพุทไธสง

บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

เทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๗๕.๐๐	๘,๒๑๘,๘๐๐		กองช่าง
รวม	๓	๗๕.๐๐	๘,๒๑๘,๘๐๐		
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม					
๔.๓ แผนงานการศึกษา	๑	๒๕.๐๐	๓๐,๗๐๐		กองการศึกษา
รวม	๑	๒๕.๐๐	๓๐,๗๐๐		
รวมทั้งสิ้น	๓	๑๐๐.๐๐	๘,๒๔๙,๕๐๐		

หมายเลข ๘๐๑ ไม่รวม ๘๐๒/๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

เทศบาลตำบลพุไธสง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓																
						พ.ค.๒๕๖๒	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	พ.ค.	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	พ.ค.						
๑	โครงการก่อสร้างคลองตาด คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ จากชุมชนศรีษะ แสด ถึงบ้านปุมเนื้อย่าง	๑.ดำเนินการก่อสร้างคลองตาด คอนกรีตขนาดปากกว้าง ๔.๘๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๖๒ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ๒.ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ปากกว้าง ๑.๐๐ ม. มอก ขึ้น ๓ จำนวน ๒๔ จุด ระบาย ๑๐ ท่อน จำนวน ๒๔๐ ท่อน ๓.ดำเนินการติดตั้งประตู เปิด-ปิด น้ำจำนวน ๑ จุด ตามแบบ มาตรฐานกรมชลประทาน ๔.ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๘๐ ม. จำนวน ๔๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก สำเร็จรูป จำนวน ๔ บ่อ	๓,๕๐๕,๘๐๐	บริเวณทางระบาย น้ำชุมชนศรีษะแสด	กองช่าง																	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓								
						พ.ศ. ๒๕๖๒								
						๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (OVERLAY PARA ASPHALTIC CONCRETE) ถนนสาย บร.ถ. ๓๓-๐๐๓ ถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง	ดำเนินการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต นกริต ระยะทาง ๗๖๒.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๗ - ๑๓ เมตร หนา ๐.๐๕ ม. ไหล่ทางกว้างข้าง ละ ๐.๓๐ - ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๕,๑๖๖ ตร.ม. ดำเนินการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต นกริต เชื่อมบริเวณทางแยก ๖ จุด พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๙.๐๐ ตร.ม. ดำเนินการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต นกริตพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๕.๐๐ ตร.ม.	๒,๔๗๓,๐๐๐	บริเวณถนนสาย บุรีรัมย์-พุทไธสง	กองช่าง									

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคม
๔.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓								
						พ.ศ.๒๕๖๒								
						๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ เทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๗๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์	กอง การศึกษา									

